



Viet-American Voters PAC
Ủy Ban Vận Động Chính Trị Liên Đoàn Cử Tri
P.O. Box: 360863 Milpitas, CA 95036
vietvoters@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gửi: Quý Cử Tri thành phố San Jose,

Trong suốt mấy năm qua Ủy Ban Vận Động Chính Trị Liên Đoàn Cử Tri (UBVĐCTLĐCT) đã tổ chức các cuộc hội luận nhân dịp tranh cử Nghị Viên Khu Vực 4, 8 và Giám Sát Viên Quạt Hạt Santa Clara. Ngày Chủ Nhật 8 tháng 03 vừa qua UBVĐCTLĐCT đã tổ chức thành công buổi Hội Luận Ứng Cử Viên Khu Vực 4 tại Trung Tâm Văn Hoá Việt- Mỹ để cử tri Việt Nam có dịp gặp gỡ và tìm hiểu về quan điểm, đường lối hoạt động cũng như phương cách giải quyết những vấn nạn của khu vực 4 nói riêng và toàn thành phố nói chung. Đặc biệt đồng hương VN cũng được biết đến lập trường và ý kiến của các ứng cử viên (UCV) về những vấn đề liên quan đến chế độ cộng sản độc đảng toàn trị trong nước.

Chúng tôi xin cảm ơn hai UCV **Mạnh Nguyễn** và **Khoa Nguyễn** đã dành thời giờ đến tham dự và tiếp xúc với các cử tri người Mỹ gốc Việt. Hai ông **Mạnh Nguyễn** và **Khoa Nguyễn** đã trình bày ngắn gọn nhưng rõ ràng đường lối của mình trên nhiều lãnh vực như phát triển thương mại, cải tiến giáo dục, chú trọng an ninh, tuyển dụng cảnh sát, cộng tác với thành phố v.v...

Chúng tôi rất tiếc vì sự vắng mặt của UCV Johny Lee và Diệp Thế Lân. Ban Tổ Chức đã gửi thư mời cho 4 UCV hai tuần trước ngày Hội Luận và đã nhận được sự trả lời cảm ơn của quý vị đó. Tuy nhiên Ban Tổ Chức Buổi Hội Thảo lại nhận được thư từ chối tham dự của Ô. Diệp Thế Lân vào ngày Thứ bảy 7/3/2015, chỉ đúng một ngày trước ngày hội thảo với lý do như sau: ***"Nay đọc qua thư mời của quý vị thì thấy những vấn đề tôi quan tâm vẫn còn đó. Hơn nữa, vào thứ Hai sẽ có một diễn đàn tổ chức tại Berryessa, vào lúc 6g tối. Thời gian không còn nhiều, và theo tôi, nếu tham gia vào hai diễn đàn hai ngày liên tiếp là quá khả năng sức khỏe và thời gian của cá nhân tôi"***

Ban Tổ Chức rất lấy làm tiếc vì trong suốt hai tuần qua Ô. Diệp Thế Lân không hề bày tỏ các quan ngại của ông với Ban Tổ Chức mà chỉ chờ đến sát ngày hội luận mới đặt vấn đề và từ chối tham dự. Bên cạnh đó, chúng tôi cảm thấy rất lo ngại về tình trạng sức khỏe không tốt của UCV Diệp Thế Lân, không biết ông có đủ sức khoẻ để gánh vác trọng trách nặng nề mà cử tri Khu Vực 4 sẽ giao phó cho một người nghị viên.

Cuối cùng, thật là đáng tiếc khi UCV Diệp Thế Lân không thể dành thời giờ và sự quan tâm đúng mức cho cử tri người Việt khu 4 nói riêng và đồng hương Việt Nam nói chung, là những người ông đã và đang vận động để mong được sự ủng hộ và yểm trợ của họ, để tham dự buổi sinh hoạt dân chủ duy nhất được tổ chức trong cộng đồng người Việt tại Bắc California.

Một lần nữa xin trân trọng cảm tạ toàn thể quý vị đã tham dự buổi Hội Luận Ứng Cử Viên Khu Vực 4 vừa qua.

TM. UBVĐCTLĐCT
Tiến Sĩ Lê Thị Mỹ Phương